

KHAI HỘI ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH

(Tiếp theo trang 1)

quốc gia. Ngày 31/12/2014, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Lễ hội đền Trần Thái Bình là dịp để các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương về thấp nền tâm nhang tưởng niệm và tỏ lòng tri ân các vua Trần, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng hoàng thân quốc thích nhà Trần. Đồng thời, thông qua đó giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lòng tự hào, ý chí quật cường, bất khuất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người dân đất Việt.

Sau chương trình khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc như màn trống hội, múa lân sư rồng, võ cải lương "Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông" do Đoàn Cải lương Thái Bình biểu diễn.

Trước đó đã diễn ra nhiều hoạt động như lễ tế mở cửa đền, lễ rước kiệu thánh, rước nước thiêng từ sông Hồng về đền Trần, lễ tế mộ và lễ bái yết các vua Trần.

Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2018 diễn ra từ ngày 13 - 18 tháng Giêng với nhiều hoạt động như tế nam quan, tế nữ quan, thi cỗ cá, thi cờ tướng, thi pháo đất, kéo lửa nấu cơm cần, gói bánh chưng, vật cầu, thi kéo co...



KỶ NIỆM 60 NĂM... (Tiếp theo trang 1)

xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Minh đã tập trung mọi nguồn lực, trở thành xã đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ về đích nông thôn mới tháng 7/2013, đưa địa phương bước sang điểm xuất phát mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu kinh tế của Quỳnh Minh có sự chuyển dịch tích cực, nông nghiệp từ 60% nay còn 34%, công nghiệp, xây dựng cơ bản từ 15% tăng lên 44%; năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Xã có phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại, năng suất lúa cao và ổn định đạt trên 130 tạ/ha/năm, nhiều cánh đồng đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm, bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 37,7 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Đảng bộ xã Quỳnh Minh từ năm 1982 đến nay liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, chính quyền đạt vững mạnh, trong đó từ năm 2011 đến năm 2016 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với những thành tích to lớn đó, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Quỳnh Minh được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CẢ NƯỚC... (Tiếp theo trang 1)

trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với cuối năm 2016).

Về mục tiêu năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 39 - 40% số xã (khoảng 3.530 xã) đạt chuẩn NTM, tăng từ 5 - 6% so với năm 2017; có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017. Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng bảo đảm tộc thiểu số. Bộ trí và huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các bộ chỉ tiêu theo dõi, giám sát thực hiện các chương trình; triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho hợp lý. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia.

NĂM 2017... (Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đối với Thái Bình, công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được cấp ủy, chính quyền và các địa phương, đơn vị trong tỉnh coi trọng. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng ngừa với phương châm "4 tại chỗ", lấy phòng ngừa là chính; đồng thời, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu. Trong năm, BĐBP tỉnh đã huy động 275 lượt cán bộ, chiến sĩ/31 đợt phương tiện các loại, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ di dời tài sản, con người trong bão, lụt. Chủ động ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, các đơn vị đã chủ động hướng dẫn 1.461 chủ phương tiện/3.194 lao động vào các vị trí neo đậu an toàn...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị trong năm 2018 các đơn vị BĐBP tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng các kế hoạch ứng phó với sự cố, thiên tai; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và người dân về biến đổi khí hậu, nguy cơ thiên tai để phòng, tránh. Các đơn vị BĐBP phải nghiên cứu, nắm chắc tình hình thời tiết để dự báo, cảnh báo cho nhân dân và có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả. BĐBP các tỉnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng trong chỉ đạo lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thường xuyên tổ chức luyện tập theo phương án, kế hoạch đã xây dựng, trong đó thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có tình huống xảy ra.

THAM QUAN... (Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục tăng cường giao lưu, hỗ trợ, hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên, các mô hình thanh niên làm kinh tế; phân ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân trẻ tới các cấp chính quyền; đoàn kết, tập hợp các doanh nghiệp trẻ cùng phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; tích cực tham gia các chương trình và vận động; tăng cường kết nạp hội viên mới, từ đó kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trên địa bàn.



Các đại biểu thăm Công ty TNHH Dệt may xuất nhập khẩu Vạn Lợi, xã Minh Tân (Hưng Hà).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chiều ngày 28/2, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đến ngày 31/12/2017, nguyên nhân phát sinh nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng đối với từng cấp; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo thực trạng hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh và thực hiện việc áp

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn của quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh trước khi giải thể là 4.783,849 triệu đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp xử lý nợ đọng XDCB ở cả ba cấp ngân sách tỉnh, huyện và xã.

Đề việc xử lý nợ đọng XDCB bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật, đối với cấp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, giám sát các danh mục công trình đầu tư chưa cần thiết;

trích quỹ dự phòng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 cho trả nợ khối lượng còn tồn đọng; vay Kho bạc Nhà nước nguồn vốn nhàn rỗi; khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch để có tiền trả nợ; tiếp tục tìm nguồn thu từ trung ương; điều hành linh hoạt ngân sách để không phải chịu lãi phát sinh, đặc biệt là các dự án BT. Sở Tài chính tham mưu, hoàn thiện báo cáo và phương án xử lý nợ đọng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với nợ đọng XDCB của cấp huyện và xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết nợ đọng XDCB, chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án xử lý ở cả cấp huyện và xã, trước ngày 30/6/2019 phải giải quyết dứt

điểm nợ đọng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh trong năm 2015, địa phương nào không thực hiện nghiêm thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm; tuân thủ tuyệt đối quy định của Luật Đầu tư công, không được quyết định những dự án đầu tư mới không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị gắn với trách nhiệm của cá nhân trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB; chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nợ đọng XDCB. Trước ngày 31/3, các huyện, thành phố phải xây

dựng phương án xử lý nợ đọng XDCB của địa phương, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc xử lý nợ đọng XDCB của các địa phương. Đối với quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thu hồi toàn bộ số tiền còn lại của quỹ đến thời điểm này vào ngân sách nhà nước, đồng thời nhất trí với chủ trương đề Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các huyện, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch nhân rộng việc xây dựng và áp dụng ISO hành chính đối với UBND cấp xã trên cơ sở sau khi sử dụng hết nguồn kinh phí cho các chương trình sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2018.

MINH HƯƠNG

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Hội Người mù; báo cáo việc tuyển dụng đặc cách vào công chức nhà nước đối với các trường hợp của Sở Giao thông Vận tải; tuyển dụng đặc cách vào công chức nhà nước đối với trường hợp của Sở Ngoại vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Chủ

tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thái Bình bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình.

Về chế độ tiền lương của Phó Chủ tịch Hội Người mù, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý xếp lương của Phó Chủ tịch Hội Người mù ở bậc 1.

Về việc tuyển dụng đặc cách vào công chức nhà nước đối với các trường hợp của Sở

Giao thông Vận tải, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất những trường hợp đã rõ về mặt hồ sơ, đang là viên chức nhà nước hoặc những trường hợp đã là công chức nhà nước nhưng do yêu cầu công tác, cơ quan, đơn vị điều động thì nay sẽ tiến hành các quy trình cần thiết, theo quy định hiện hành của pháp luật để xét tuyển đặc cách hoặc đề nghị xét tuyển đặc cách. Đối với những trường hợp còn lại, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ

phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan để làm hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ. Từ thực tế của Sở Giao thông Vận tải, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu để UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo theo tinh thần của Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các ngành, địa phương chủ động rà soát, xử lý những trường hợp đã tuyển dụng, bố trí công việc không đúng quy định.

Về việc tuyển dụng đặc cách vào công chức nhà nước đối với trường hợp của Sở Ngoại vụ, đồng chí Bí thư Ban Cán

sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của người được tuyển dụng đặc cách, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất để lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản chấp nhận cho làm kết quả sát hạch. Khi đã có kết quả sát hạch sẽ báo cáo để Bộ Nội vụ thẩm định, tuyển dụng đặc cách không tuyển dụng đặc cách trường hợp Sở Ngoại vụ đề xuất.